

รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ สืบทอดเจตนารมณ์การศึกษาอนาคตของชาติ

เมื่อเอ่ยถึง “ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์” เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านคือนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ไม่ได้มองแต่ผลกำไรจากธุรกิจ แต่ท่านยังเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญด้านการศึกษา ท่านคือ ผู้ก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ด้วยมีใจที่มุ่งหวังในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนของชาติ ทั้งด้านสติปัญญาและบุคลิกภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ แม้วันนี้ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่สิ่งต่างๆ ที่ท่านได้ริเริ่มไว้จะได้รับการสานต่อผ่าน “กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์อันดีงามของท่านให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่

วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ กล่าวว่า ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ที่สำคัญคือท่านเป็นผู้บุกเบิก ริเริ่มชักชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมกันบริจาคเงินก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างอนาคตของชาติให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะออกมารับใช้สังคม และเป็นการสนองคุณแผ่นดินของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสืบเนื่องต่อจากการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย มาเป็นเวลากว่า 100 ปี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ซึ่งท่านไม่เพียงแค่เป็นผู้นำในการสร้างสถาบันการศึกษาแห่งนี้เท่านั้น แต่ท่านยังให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จนวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของท่านในการส่งเสริมการศึกษาของชาติและการบำเพ็ญสาธารณ



ประโยชน์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ชกของ เผยแพร่เกียรติคุณของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงได้มีการจัดตั้งกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน รวมทั้งเพื่อการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว”

สำหรับการดำเนินงานของ กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ นั้น ประธานกองทุนฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนงานหมคด้วยกัน 3 ด้าน ข้อแรกคือ เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โดยเน้นที่เอกลักษณ์ด้านจีน ข้อสองคือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่มูลนิธิฯ มอบหมาย และข้อสาม สนับสนุนและยกย่องคนดีของสังคมบนวัฒนธรรมของ “การให้” โดยเน้นไปที่การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญูกตเวทิตา ในกลุ่มเยาวชน อันเป็นรากฐานที่จะสร้างสังคมที่ดีได้ “ต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความกตัญญูกตเวทิตา มีค่านิยมด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ทั้งในสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และสังคมไทย จึงเป็นเสมือนเกราะป้องกันปัญหาสังคมที่นับวันจะมีมากยิ่งขึ้น และจากการดำเนินงานของกองทุนในข้อ 3 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงร่วมกันได้จัด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูกตเวทิตา” เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์และกตัญญูกตเวทิตา รับ “รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู รู้จักบุญคุณและปฏิบัติต่ออนุพการี ครู-อาจารย์ เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนอื่นได้ปฏิบัติตาม”

เกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนผู้สมควร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,250

Section: ผู้หญิง/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 23 มกราคม 2555

ปีที่: 20

ฉบับที่: 6416

หน้า: 17(บนขวา)

Col.Inch: 90

Ad Value: 112,500

PRValue (x3): 337,500

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ สืบทอดเจตนารมณ์การศึกษาอนาคตของชาติ

ได้รับ “รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์” จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูตเวทิตา นั้น จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาและเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานการศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางสถานศึกษาเป็นผู้ส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมประวัติและรายละเอียดคุณสมบัติอันแสดงให้เห็นว่านักเรียนคนนั้นสมควรเป็นผู้ได้รับรางวัล ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถนำเสนอชื่อนักเรียนได้ 1 คน ในแต่ละปี รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประกอบด้วย ใบบรรณการเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 2,000 บาท สำหรับระดับประถมศึกษา และทุนการศึกษา 3,000 บาท สำหรับระดับมัธยมศึกษา

รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูตเวทิตา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 และสำหรับปี 2554 มีนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลรวม 403 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 276 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 127 คน รวมแล้วมีนักเรียนได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 790 คน คิดเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,843,000 บาท

“เราอยากให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป และวิธีหนึ่งที่จะทำได้ก็คือปลูกฝังและส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ให้กับเยาวชนตั้งแต่วันนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตของตนเองเท่านั้น แต่ยังจะต้องนำคุณธรรมเหล่านี้ไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามต่อไป ซึ่งนั่นเป็นเจตนารมณ์ของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และเป็นที่มาของโครงการ และการมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ นั่นเอง”

พิธีมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูตเวทิตา ประจำปี 2555 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ